

บาท/ดอลลาร์เข้าที่อ่อนค่า, คาดกนง.ลดตบ.-ตัวเลขศก.สหรัฐหนุนดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังมีทิศทางอ่อนค่า หลังตลาดคาดว่าคณะกรรมการ

นโยบายการเงิน(กนง.) น่าจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างน้อย
0.25% ในวันนี้ ขณะที่ดอลลาร์ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจ
เชิงบวกของสหรัฐ

*ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังจากข้อมูล
เศรษฐกิจที่สดใสหนุนผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และหนุนการ
คาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อาจยุติมาตรการผ่อนคลาย
ก่อนกำหนด ซึ่งจะทำให้ดอลลาร์มีความน่าสนใจมากขึ้น

*ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทพุ่งขึ้นอย่างมาก ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
สหรัฐ อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 ปี หลังการ
เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ปังซึ่ว่า เศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัว โดยอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น หนุนความน่าดึงดูดใจของการลงทุนใน
รูปสกุลเงินดอลลาร์

*สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์/เคส ซิลเลอร์ เปิดเผยราคาบ้านเดือนมี.ค.
ของสหรัฐ เพิ่มขึ้นเกินคาด 1.1% จากเดือนก.พ. และเพิ่มขึ้น
10.9% เมื่อเทียบรายปี

*ขณะที่ Conference Board เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
สหรัฐ พุ่งขึ้นสู่ 76.2 ในเดือนพ.ค.จากระดับ 69 ในเดือนเม.ย.
โดยก่อนหน้านั้น นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ดังกล่าว จะอยู่ที่ 71.0 ในเดือนพ.ค.

*นายคริสเตียน นัวเยอร์ สมาชิกสภาบริหารธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี)
กล่าวว่า อีซีบีควรจะเตรียมปรับลดอัตราดอกเบี้ย ถ้าจำเป็น ขณะที่
นายปีเตอร์ แพรท หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของอีซีบี กล่าวว่า อีซีบี
อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยถ้าจำเป็นเช่นกัน

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร
ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.940 บาท

*08.55 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.14/19 จาก 30.01/03 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.13/17 จาก 30.00/02 เมื่อวาน
*เบน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.13/15 จาก 102.33 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน
*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2852/55 จาก 1.2858 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทเข้านี้ยิ่งอ่อนค่าต่อ ตลาดก็ price in ว่าดอกเบี้ยวันนี้จะลด
อย่างน้อย 0.25% แล้วข้อมูลสหรัฐเมื่อคืนออกมาดี ก็ช่วยหนุนดอลลาร์ขึ้นมา"
ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ระดับเงินบาทขณะนี้ ตอบรับคาดการณ์ว่าคณะกรรมการ
กนง.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมวันนี้ โดยสิ่งที่
ต้องติดตามต่อไป คือแถลงการณ์ของ กนง.หลังการประชุมว่าจะส่งสัญญาณอย่างไร

แต่หาก กนง.คงดอกเบี้ยไว้ในวันนี้ เงินบาทก็อาจจะมีส่วนได้บ้าง
แต่ก็คงไม่แรงนัก เพราะทิศทางของดอลลาร์ในช่วงนี้ ยังค่อนข้างแข็งแกร่ง
โดยมองแนวรับของเงินบาทวันนี้ไว้ที่ 30.20 และ 30.30 ส่วนแนวต้านอยู่ที่
30.00

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้